

## คำนำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มวิชาที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยตรง เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้าง สิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำเอาการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และนำสื่อการสอนที่เป็น แบบฝึกทักษะ มาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสำเริง ยิ้มดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

โรงเรียนวัดมะสมังมิตรภาพที่ ๕๕

## ประกาศคุณูปการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก นางสุนัน เกตุกราย ดร.สมศักดิ์ ฮดโท นางสาวสุชฎทัย มีสุข นางสักการะ อารมย์เย็น ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ขอขอบพระคุณนายวิมล บรรณะทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ ตลอดจนคณะครูทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประโยชน์และคุณค่าจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ผู้ศึกษา ขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ชีวิต สติปัญญา และคุณธรรมความดีอันมีค่ายิ่งในการดำเนินชีวิตของผู้ศึกษา ด้วยความสำนึกในพระคุณเป็นอย่างสูง

นายสำเร็จ ยิ้มดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕

ชื่อเรื่อง	รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้ศึกษาค้นคว้า	นายสำเริง ยิ้มดี
ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ
โรงเรียน	โรงเรียนวัดมะสมิตรภาพที่ ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรีเขต 2
ปีที่พิมพ์	2560

#### บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจริง เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเครียด เข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ได้ง่าย เกิดความสนุกสนาน มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองแล้วนำมาผนวกกับภาพสื่อในแบบฝึกทักษะ ที่ประกอบในแต่ละเนื้อหาการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ และ ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

##### 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

### 3. ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะ

ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.21

จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง